

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว จับตาทิศทางตลาดหุ้นไทย-เงินไหลเข้า

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าทรงตัวจากช่วงท้ายตลาดเมื่อวันจันทร์ ขณะที่ตลาดจับตาวาจะมีเงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยมากขึ้นเพียงใด หลังหุ้นไทยพุ่งขึ้นอย่างมากเมื่อวานนี้

*ดีลเลอร์ติดตามทิศทางดอลลาร์ด้วย ซึ่งจะชี้ถึงความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียในช่วงต่อไป

*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ซึ่งมีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

*ยูโรร่วงลงในช่วงสั้นๆเมื่อวานนี้ หลังจากสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์(S&P) เตือนว่า S&P จะถือว่าแผนการเลื่อนชำระหนี้ภาคเอกชนของกรีซที่กำลังมีการหารือกันนั้น เป็นการผิดนัดชำระหนี้บางส่วน

*ค่าเดือนของ S&P เกิดขึ้น หลังกรีซได้รับเงินกู้ 1.2 หมื่นล้านยูโร เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ในทันทีแล้ว แต่กรีซก็ยังต้องการมาตรการช่วยเหลือฉบับที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าราว 1.20 แสนล้านยูโร ซึ่งรวมคลงยูโรโซนระบุว่า จะมีการสรุปภายในกลางเดือนก.ย.

*ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน และอยู่ที่ 74.242 ใกล้ระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้ที่ 74.133

*นักวิเคราะห์ของเอชเอสบีซี เตือนว่า ความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์อาจจะถดถอยลงอีก ขณะที่ตลาดหันกลับมาสนใจเขตแดนหนี้ของสหรัฐ

*สภาองเกรสสหรัฐมีเวลาจนถึงวันที่ 2 ส.ค.เพื่อเห็นชอบการกู้ใหม่ และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.454 บาท

*09.20 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.47/52 จาก 30.45/51 เมื่อวันจันทร์ ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 30.47/54 จาก 30.48/51 เมื่อวันจันทร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.00/02 จาก 80.78 ในช่วงท้ายตลาดยุโรป

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4488/89 จาก 1.4514 ในช่วงท้ายตลาดยุโรป

"เงินบาทเข้านี้ยังนิ่ง คงต้องรอดูตลาดหุ้นว่าจะมี flow จากต่างชาติเข้ามาหรือเปล่า เพราะวันนี้ในตลาดโลก ดอลลาร์รีบาวด์ขึ้นมา ทำให้เงินเอเชียอ่อนลงนิดหน่อย ดังนั้น ถ้ายังมีเงินเข้ามาตลาดหุ้น เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นได้" ดีลเลอร์ กล่าว ดีลเลอร์คาดว่า นักลงทุนต่างชาติที่ขายหุ้นไทยไปก่อนหน้านี้ ยังซื้อหุ้นกลับไม่หมด แม้วานนี้มีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก

วานนี้นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1.07 หมื่นล้านบาท ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน โดยบวก 4.69% ด้วยมูลค่าซื้อขายกว่า 6.3 หมื่นล้านบาท หลังตลาดมองความเสี่ยงการเมืองไทยลดลง จากที่พรรคเพื่อไทยที่ชนะเลือกตั้งที่นั่นในสภาเป็นจำนวนมาก

ดีลเลอร์ยังคาดว่า เงินบาทในวันนี้จะมีแนวรับที่ 30.50-52 และแนวต้านที่

30.40

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้